



เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับฐานะการค้าระหว่างประเทศไม่มากนักน้อย  
ฉะนั้น นโยบายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงมีส่วนสัมพันธ์กับสถานการณ์การ  
เงินและการเศรษฐกิจของประเทศ นัยหนึ่ง การดำเนินนโยบายควบคุมการแลกเปลี่ยนย่อม  
จะมีผลกระทบต่อสภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วย

การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินอาจมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
เช่น เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ เพื่อส่งเสริมสินค้าออก เพื่อควบคุม  
การนำสินค้าเข้า หรือการใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศเป็นค่าบริการบางประเภท การควบคุม  
การแลกเปลี่ยนเงินจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับสาเหตุอื่น ๆ อีกหลายประการด้วย  
เป็นต้นว่า การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินจะสามารถส่งสินค้าออกได้เพิ่มขึ้นหรือไม่  
ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสินค้าออกของประเทศด้วยว่ามีอรรถประโยชน์ของราคาเพียงใด  
เพราะการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ การเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้าเมื่อ  
เปรียบเทียบกับราคาสินค้าของประเทศอื่นนั่นเอง ประเทศที่เป็นสมาชิกของกองทุนการเงิน  
ระหว่างประเทศไม่สามารถจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินได้โดยเสรี เพราะมีข้อตกลงอยู่  
ตามบทบัญญัติของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

### วัตถุประสงค์

ประเทศไทยซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ กล่าวได้ว่าต้องอาศัยการค้า  
ขายระหว่างประเทศอยู่มาก การส่งสินค้าเกษตรกรรมออกเช่น ข้าว ยางพารา ถั่วฝัก ไม้  
สัก ปอ และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จะทำให้มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อขายเป็น  
สินค้าประเภททุน จำพวกเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์โดยรวมทั้งผลิต-

## กีดกันการค้าสำเร็จรูป

การควบคุมการปริวรรตเงินไถ่เริ่มในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2485 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเงินตราต่างประเทศไว้ในแหล่งกลาง เนื่องจากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเงินปอนด์สเตอร์ลิง และเงินดอลลาร์สหรัฐ การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินไถ่ดำเนินไปอย่างเข้มงวด พอดำเนินการส่งออกจะต้องจัดให้ได้นำซึ่งเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินปอนด์สเตอร์ลิง หรือดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินสกุลอื่นที่เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด และจะต้องขายให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยแห่งเดียว โดยผ่านธนาคารรับอนุญาต การนำสินค้าเข้าและการใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าบริการจะต้องขอซื้อเงินตราต่างประเทศจากทางการ ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการอนุมัติเงินตราต่างประเทศขึ้นเพื่อพิจารณาค่าขอซื้อ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมให้มีการใช้เงินตราต่างประเทศไปในทางที่เป็นประโยชน์และจำเป็นแก่ส่วนรวม และรักษาเสถียรภาพของเงินบาทภายนอกประเทศให้มั่นคง

ปัจจุบันการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินของประเทศไทยยังคงอาศัยกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 แต่การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินไถ่มีการแก้ไขพิถีและระเบียบต่าง ๆ เพื่อลดความยุ่งยากอันไม่จำเป็นแก่ธุรกิจการค้าและการอุตสาหกรรม มีธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของธนาคารรับอนุญาตและตัวแทนรับอนุญาต กอปรกับรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ( Exchange Equalization Fund ) เป็นเครื่องมือในการรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน ป้องกันการเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติของอัตราแลกเปลี่ยนในท้องถิ่น มีหน้าที่ขายเงินตราต่างประเทศให้แก่ตลาดเมื่อขาดแคลนและรับซื้อเงินตราต่างประเทศเมื่อตลาดล้นมือ

ประสพการณ์ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและนโยบายอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินของประเทศไทย เป็นเรื่องที่น่าที่เศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจและควรแก่การศึกษา

วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษานโยบายการควบคุมการปริวรรตเงินตราต่างประเทศของประเทศไทย กฎหมายระเบียบพิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการปริวรรตเงินฉันทิพลของการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีต่อการส่งสินค้าออกและการนำสินค้าเข้า การรักษาเสถียรภาพของเงินบาท

### ประโยชน์

การศึกษาการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินจะเป็นแนวทางให้ทราบถึงภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่ อันเป็นเครื่องชี้ว่านโยบายการควบคุมการปริวรรตเงินของประเทศไทยนั้น มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศอย่างไรบ้าง

---